

Số: 01 /TB-BCĐ

Hải Lộc, ngày 02 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2020)

Kính gửi: Cán bộ và nhân dân xã Hải Lộc.

Căn cứ quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 17/01/2020 của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 10/09/2020 của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hải Hậu về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 10/09/2020 của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hải Hậu về việc tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2020.

BCĐ hiến máu tình nguyện xã Hải Lộc thông báo về cuộc vận động hiến máu tình nguyện năm 2020. Từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc.

Với ý nghĩa cao đẹp đó Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện xã Hải Lộc Vận động Cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện phấn đấu đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

* Điều kiện đối với người tham gia hiến máu

- Cam kết tự nguyện hiến máu: Thời gian hiến máu mỗi lần cách nhau ít nhất là 03 tháng.

- Tuổi từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi trọng lượng cơ thể từ 42kg trở lên đối với nữ, 45kg trở lên đối với nam. Tình trạng sức khỏe tốt, đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe theo quy định và không mắc các bệnh mãn tính, cấp tính các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu, tiêu hóa, thần kinh; không mắc các bệnh lây truyền qua đường máu, đường tình dục. Không mang thai trong thời điểm đăng ký hiến máu (đối với nữ).

Thời gian tiếp nhận máu: Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Địa điểm tiếp nhận máu: Nhà Văn hóa Hải Hậu

BCĐ hiến máu tình nguyện xã Hải Lộc thông báo đến cán bộ và nhân dân trong xã biết để đăng ký hiến máu tình nguyện với các đồng chí xóm trưởng của đơn vị mình và lập danh sách gửi về đồng chí công chức văn phòng HĐND-UBND xã trước ngày

14/10/2020 để làm công tác khám sơ tuyển những người đăng ký hiến máu tại trạm y tế xã trước khi tham gia hiến máu tại Nhà văn hóa huyện Hải Hậu.

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hải Lộc thông báo để toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã tích cực đăng ký tham gia ngày hiến máu tình nguyện năm 2020./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
TRƯỞNG BAN**



Lâm Văn Bình